



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๓๐๕
ที่ รง ๐๔๐๓/ ๑๒๕๖๖ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยี
อัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ทางเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล <http://home.dsd.go.th/hr>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเลอพงษ์ แต่งเนียม)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล



ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือกแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๐๑	นางสาววัลย์ทนา พักโต	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาฝีมือ แรงงานสิงห์บุรี

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือ ก.พ. มิได้กำหนดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศฯ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้ง

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

วัน เดือน ปี	เวลา	สถานที่สอบ	หมายเหตุ
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ห้องประชุม ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	เตรียมบัตรประจำตัว ข้าราชการมาแสดง ต่อกรรมการ

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัว ณ สถานที่สอบ ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. หากผู้ใดไม่เข้ารับรายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประทีป ทรงลำยอง)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน